

Thăng trầm “phận” ngao

Với trên 50km bờ biển đã tạo cho Thái Bình ưu thế trong nuôi trồng thủy sản trong đó ngao là giống nuôi chủ lực, có chất lượng cao, không chỉ phục vụ tiêu dùng nội địa mà còn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và EU. Hiện, ngao được nuôi tại 5 xã của huyện Thái Thụy và 7 xã của huyện Tiền Hải với giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân hơn 20%/năm. Tuy nhiên, những năm gần đây việc nuôi ngao của các hộ dân trong tỉnh gặp không ít khó khăn, chịu cảnh thăng trầm.

KỶ 1: BIỂN CHO “VÀNG TRẮNG”

Đối với người dân vùng ven biển, con ngao được ví như “vàng trắng” mà biển ban cho. Những năm qua, các hộ nuôi trong tỉnh đã biết phát huy lợi thế của địa phương, gắn bó với nghề nuôi ngao đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước làm giàu cho gia đình và quê hương.



Chòi canh của các hộ nuôi ngao bãi triều Tiên Hải.

Đến xã Đông Minh (Tiền Hải) không ai là không biết đến ông Đặng Huy Thiêm, người khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng, trở thành tỷ phú vùng biển từ nghề nuôi ngao. Theo ông Thiêm, ở độ tuổi thanh niên ông đã suy nghĩ, tại sao cứ phải chịu cảnh sống nghèo khó trong khi lợi thế nuôi trồng thủy sản (NTTS) và nguồn lao động của vùng quê ven biển lại dồi dào. Trần trở, tìm tòi, ông quyết định chọn con ngao, đối tượng nuôi tiềm năng để phát triển sản xuất. Xuất phát điểm chỉ có mấy sào nuôi ngao song nhờ “yêu biển, quý ngao” nên đến nay diện tích nuôi ngao của ông Thiêm đã lên

đến 20ha, trừ chi phí mỗi năm ông thu lãi hơn 1 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Xương ở thôn Đồng Lạc, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) cũng là một trong những tỷ phú

nuôi ngao. Trải qua 27 năm gắn bó với nghề nuôi ngao, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng với nghị lực của một người con vùng biển, ông đã được đến đáp xứng đáng với những gì mình bỏ

ra. Ông Xương cho biết: Xuất phát từ việc chuyên thu mua ngao thương phẩm của bà con ngư dân để xuất bán sang thị trường Trung Quốc, tôi đã hình thành ý tưởng đầu tư, cải tạo vùng

đầm nuôi ngao thương phẩm và ngao giống của riêng gia đình mình. Hiện nay, gia đình tôi nuôi thả gần 7ha ngao các loại, trong đó 5,5ha nuôi ngao thương phẩm và 1,2ha nuôi ngao giống. Trải qua các năm, hiệu quả kinh tế từ nuôi ngao mang lại ngày càng cao, bình quân lợi nhuận mỗi năm từ 0,5 - 1 tỷ đồng. Chỉ riêng năm 2017, tổng doanh thu từ diện tích nuôi ngao của gia đình đạt 2,4 tỷ đồng, trừ chi phí cho thu lãi hơn 1 tỷ đồng.

Ông Thiêm, ông Xương chỉ là hai trong rất nhiều hộ dân vùng biển của huyện Tiền Hải biết phát huy thế mạnh của địa phương gắn bó với nghề nuôi ngao đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ những năm 1990, người dân Tiền Hải đã chuyển sang sản xuất ngao thương phẩm, thị trường tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu tiêu ngạch sang Trung Quốc, Hồng Kông và tiêu dùng nội địa. Năm 2005, diện tích nuôi ngao tăng lên 700ha, chiếm 85% tổng diện tích nuôi ngao. Năng suất bình quân tăng từ 11,16 tấn/ha năm 2005 lên 27,67 tấn năm 2010. Những năm 2011 - 2015 năng suất bình quân đạt 30 tấn/ha. Một số hộ nuôi ngao có kinh nghiệm nhiều năm ở Nam Thịnh, Đông Minh thì năng suất ngao đạt tới 50 tấn/ha.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, năm 2010, tổng sản lượng nuôi ngao toàn tỉnh đạt 30.130 tấn, tăng trưởng bình quân 26,92%/năm, chiếm 84,23% sản lượng nuôi ngao, lợi và 26,37% tổng

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản



từ vùng đã nuôi cho nhân dân các xã ven biển khác khi mở rộng quy mô diện tích nuôi ngao.

Ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh (Tiền Hải)



Ông Phạm Văn Định, thôn 1, xã Nam Phú (Tiền Hải)



Đo ảnh hưởng dòng chảy của các cửa sông chính: sông Hồng, sông Trà Lý và sông Hóa đã tạo cho Thái Bình vùng bãi triều rộng khoảng 25.000ha, trong đó có khoảng 7.000ha có thể phát triển nuôi ngao. Hệ thống các cồn ngầm và bãi trước cửa sông do bồi tụ hình thành hàng năm tạo nên bãi biển thuận lợi, giảm thiểu ảnh hưởng của sóng to, gió lớn đến vùng bãi triều, là môi trường thuận lợi cho phát triển nuôi ngao, một phần diện tích đầm trong và ngoài để có thể cải tạo chuyển sang nuôi ngao được. Nhân dân ven biển Thái Bình đã có kinh nghiệm nuôi ngao trong nhiều năm nay, là điều kiện tốt để trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật nuôi ngao.

Nghề nuôi ngao ở xã Nam Thịnh đã đem lại lợi nhuận và điều kiện phát triển kinh tế cho bà con nông dân. Hiện nay, toàn xã có trên 1.000ha bãi triều để nuôi trồng thủy sản, trong đó chủ lực là nuôi ngao. Nghề nuôi ngao chiếm trên 70% trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã, tạo việc làm cho 70% số lao động tại địa phương. Sản lượng ngao thương phẩm hàng năm đạt từ 12.000 - 13.000 tấn, mang lại thu nhập trên 120 tỷ đồng/năm cho người nuôi. Trong xã có gần 40 hộ dân được gọi là tỷ phú và có từ 300 - 400 hộ trở thành hộ giàu, khá nhờ nghề nuôi ngao.

Trước đây, tôi thường đi làm ăn xa nhà nhưng thu nhập không ổn định nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Năm 2010, tôi về địa phương và xin vào làm công cho một chủ đầm nuôi ngao tại xã Nam Thịnh. Gắn bó với công việc 8 năm nay, tôi có nguồn thu nhập ổn định khi được trả từ 4 - 5 triệu đồng/tháng. Trong quá trình làm thuê, nhiều người còn học hỏi được kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi ngao, từ đó chung vốn với chủ đầm hoặc tự thuê bãi đầm để đầu tư nuôi ngao và trở thành những triệu phú, tỷ phú trên mảnh đất quê hương.

cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, từng bước làm giàu cho người dân, giữ vững an ninh trật tự vùng ven biển của tỉnh. Năm 2017, toàn tỉnh đạt sản lượng ngao nuôi trên 91.000 tấn, góp phần tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản lên 7,86% so với năm 2016.

(còn nữa)

NHÓM PHÓNG VIÊN

HỒNG LÝ

Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Nằm xa trung tâm tỉnh, huyện, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Hồng Lý (Vũ Thư) gặp nhiều khó khăn. Song với quyết tâm, sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Hồng Lý đã và đang nỗ lực vượt khó, hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay.



Khu vui chơi ngoài trời được đầu tư xây dựng giúp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trước đây, tuyến đường này bị sụt lún, gồ ghề, đi lại rất khó khăn, thậm chí nếu xe máy hay xe đạp đi qua đây đều phải xuống đất bộ. Giờ tuyến đường này đang được xây dựng lại, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Gia đình tôi tự nguyện phá dỡ gần 100m tường bao để góp phần mở rộng diện tích đường, tuy rằng bị thiệt thòi bởi phải xây mới lại tường bao nhưng vì lợi ích chung nên tôi rất mừng.

Không giống như một số địa phương khác trong huyện, xuất phát điểm xây dựng NTM ở Hồng Lý là thấp. Địa hình đất thổ mồi, nhiều ao sâu. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn khiến việc thu hút nguồn lực đầu tư gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, xác định Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là chủ trương lớn, lâu dài của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi các cấp, các ngành, các

tầng lớp nhân dân phải có những cách làm và hướng đi mới. Điều quan trọng là cả hệ thống chính trị phải quyết tâm cao, lòng dân đồng thuận. Do vậy, cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng

tiêu chí. Với phương châm “dẫn biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, các tiêu chí đã và đang thực hiện đều có sự đồng thuận cao của đồng bào cán bộ, nhân dân. Chính vì thế, diện mạo nông thôn của Hồng Lý ngày càng “thay da đổi thịt”. Từng tuyến đường nhựa, bê tông phẳng lý lần lượt được xây dựng. Hệ thống đường điện với tổng chiều dài 22km đã được cải tạo, đạt chuẩn quốc gia, 10 trạm biến áp hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân. Các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. 6/6 thôn trong xã có hệ thống loa truyền thanh hoạt động tốt.

Hiện Hồng Lý còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm các tiêu chí: số 2 về giao thông, số 3 về thủy lợi, số 6 về cơ sở vật chất về văn hóa, số 17 về môi trường. Dự toán kinh phí đầu tư hoàn thành các tiêu chí này cần khoảng 18 tỷ đồng. Để hoàn thành các tiêu chí vào cuối năm nay, nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hồng Lý là không hề nhỏ bởi 4 tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí khó thực hiện, cần nguồn vốn đầu tư lớn. Mặc dù có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp, du lịch trải nghiệm nhưng gia thông đang là trở ngại lớn nhất trong xây dựng NTM của xã. Đây lại là tiêu chí khó nhất trong 4 tiêu chí mà xã cần thực hiện. Để huy động nguồn kinh phí, địa phương tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án đất đổi với gần 4.000m² đất còn lại đồng thời tập trung cao tuyên truyền, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh, huyện; vận động các doanh nghiệp, nhân dân và con em xa quê chung tay đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ xã xây dựng các công trình NTM. Với phương châm “không ai đứng ngoài cuộc, không ai bị bỏ lại phía sau”, Hồng Lý quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm nay.

4 tỷ đồng từ ngân sách xã và nhân dân đóng góp để đưa nước sạch về các hộ dân. Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt trên 98%, là một trong những xã có tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch cao nhất huyện.

Cũng bởi lòng dân đã thuận nên cùng với kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã huy động nhân dân đóng góp, ủng hộ hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, hàng trăm mét tường bao công dầu, tham gia hàng nghìn ngày công, cũng hóa được gần 4km đường trục xã, gần 36km đường trục thôn, đường nhánh cấp 1 và đường trục chính nội đồng; xây dựng kiên cố gần 6km kênh cấp 1 loại 3 theo tiêu chí NTM.

Để hoàn thành các tiêu chí vào cuối năm nay, nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hồng Lý là không hề nhỏ bởi 4 tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí khó thực hiện, cần nguồn vốn đầu tư lớn. Mặc dù có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp, du lịch trải nghiệm nhưng gia thông đang là trở ngại lớn nhất trong xây dựng NTM của xã. Đây lại là tiêu chí khó nhất trong 4 tiêu chí mà xã cần thực hiện. Để huy động nguồn kinh phí, địa phương tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án đất đổi với gần 4.000m² đất còn lại đồng thời tập trung cao tuyên truyền, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh, huyện; vận động các doanh nghiệp, nhân dân và con em xa quê chung tay đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ xã xây dựng các công trình NTM. Với phương châm “không ai đứng ngoài cuộc, không ai bị bỏ lại phía sau”, Hồng Lý quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm nay.

KIẾN XƯƠNG Phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

Đến nay, lúa mùa của huyện Kiến Xương đang trong giai đoạn làm đòng và trở bông, đã trở khoảng 800ha, dự kiến lúa trở tập trung từ ngày 15 - 25/9, một số diện tích cây muộn dự kiến sẽ trở trong đầu tháng 10. Tuy nhiên, trên đồng ruộng xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại phát sinh như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, rầy các loại, bệnh khô vằn, bạc lá... Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành rộ từ ngày 2 - 7/9, sâu non nở rộ từ ngày 9 - 14/9, mật độ nơi cao 200 - 300 con/m², cá biệt trên 500 con/m² ở những diện tích cây muộn, xanh non, bón phân không cân đối; sâu đục thân hai chấm cũng trưởng thành rộ từ ngày 5 - 15/9, sâu non nở rộ từ ngày 12 - 22/9, gây bông bạc cho diện tích lúa trở từ ngày 10 - 20/9...

Để hạn chế các đối tượng sâu bệnh hại lúa, huyện Kiến Xương yêu cầu các xã, thị trấn phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện điều tiết nước hợp lý, giữ mực nước trên ruộng từ 2 - 3cm để tạo thuận lợi cho lúa trở bông và phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại lúa. Triển khai phun trừ sâu đục thân hai chấm từ ngày 10 - 15/9 cho những diện tích trở trước ngày 20/9. TẬP trung phun trừ sâu cuốn lá nhỏ cho những diện tích xanh tốt, bón phân không cân đối và cấy sau ngày 20/7. Ngoài ra, huyện Kiến Xương cũng chỉ đạo bà con phun trừ rầy khi mật độ từ 800 con/m² để phòng cháy rầy. Tiếp tục kiểm tra đồng ruộng nhỏ để phun hủy những cây có biểu hiện của bệnh lùn sọc đen.

THU THỦY

VŨ THƯ Tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Để ngăn ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, UBND huyện Vũ Thư triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2018.

Tính đến hết tháng 8 năm 2018, tổng đàn trâu, bò của huyện Vũ Thư là 7.500 con, đàn lợn gần 150.000 con, đàn gia cầm gần 1,2 triệu con. Với phương châm “đúng kỹ thuật, nhanh gọn, an toàn, hiệu quả”, chiến dịch tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm ở Vũ Thư được triển khai từ ngày 10 - 25/9.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật tiêm, cách bảo quản, sử dụng vắc-xin cho đội ngũ thú y, cán bộ trực tiếp tham gia tiêm phòng; chú trọng cung ứng, hướng dẫn sử dụng vắc-xin cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện, đặc biệt là các chủ trang trại, gia trại. UBND các xã, thị trấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban chăn nuôi, cán bộ thôn thống kê đàn vật nuôi và tiến hành tiêm phòng, tránh bỏ sót. Đài TTTH huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền về việc tiêm phòng, bảo đảm mọi người dân đều nắm được chủ trương, thời gian và tự giác thực hiện. Huyện đề ra mục tiêu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh “đỏ” và tiêm vắc-xin dịch tả lợn đạt từ 90% trở lên; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò tăng 10%; phòng bệnh đại chồ, mèo tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017.

THU HOÀI

Ông Trần Xuân Chính Chủ tịch UBND xã Hồng Lý



Ngoài những tiêu chí đã đạt được, mục tiêu đến hết năm 2018 xã sẽ hoàn thành 4 tiêu chí còn lại để được công nhận xã đạt chuẩn NTM theo đúng chủ trương của tỉnh, huyện. Khó khăn lớn nhất khi thực hiện 4 tiêu chí còn lại là thiếu kinh phí. Vì vậy, xã mong muốn các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện quan tâm, đầu tư hơn nữa để xã hoàn thành kế hoạch về đích NTM vào cuối năm nay.

Cô giáo Phan Thị Hằng Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Lý



Năm qua, Trường Mầm non Hồng Lý được đầu tư xây dựng mới 6 phòng học, nâng tổng số phòng học lên 13 phòng giúp Trường đạt chuẩn mức độ 1, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Hiện tại Trường đang tích cực kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ của các bậc phụ huynh, nhà hảo tâm để hoàn thiện khu vui chơi ngoài trời cho trẻ, vừa giúp trẻ được thụ hưởng cơ sở vật chất trường học tốt hơn vừa giảm bớt gánh nặng kinh phí cho địa phương trong quá trình xây dựng NTM.

Ông Vũ Thế Hoàng Trưởng thôn Phú Mỹ, xã Hồng Lý



Hiện tại, xã đang gấp rút thi công tuyến đường trục thôn để nhân dân đi lại thuận tiện. Dự kiến đường có 216 hộ dân, trong đó 48 hộ có nhà mặt đường để thuận tiện và nhất trí cao, trung bình mỗi hộ đều tự nguyện đóng góp 3 triệu đồng để làm đường, góp phần hoàn thiện tiêu chí số 2 trong xây dựng NTM.

THU TRANG